

การจัดกิจกรรม Kick off “สป. ร่วมใจ สร้างนิสัย ๕ส”



รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “สป. ร่วมใจ สร้างนิสัย ๕ส” ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ลานลีลาวดี (เสาชิงช้า) กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมด้วย ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษากฎหมาย (นายณรงค์ งามสมมิตร) และอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนการไทย ประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายจักรินทร์ โกมลศิริ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม และบุคลากรของสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งทำนองปลัดฯ ได้ประกาศนโยบายการดำเนินกิจกรรม ๕ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานลีลาวดี กระทรวงพาณิชย์ และร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงสถานที่ภายในหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดหน่วยงาน ๕ส ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗



ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โดยมีนางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ของโครงการในความรับผิดชอบของกรมต่าง ๆ รวมจำนวน ๑๓ โครงการ ที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกมาตรวจสอบและประเมินผลภายใต้ประเด็นการตรวจสอบ ๘ ประเด็น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ ค.ต.ป. กำหนด โดย ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน เช่น การป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการถอนตัวระหว่างการดำเนินโครงการ โดยกรมควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ และควรกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมตลอดโครงการ หรือให้ความร่วมมือตามที่โครงการกำหนด โดยอาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกหรือไม่คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานต่อไปในอนาคต

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หมวด ๑ ด้านการนำองค์กร และหมวด ๖ ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ ด้านการนำองค์กร และ หมวด ๖ ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม จากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการดำเนินงานขององค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาองค์กร หมวด ๑ และ หมวด ๖ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และครอบคลุมภารกิจ/กระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๑๒ ชั้น ๓ กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดตั้ง AC ในรูปแบบทดลองเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยจะมีการประชุมหารือกับผู้แทนกรมบัญชีกลาง เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๗”



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๗” เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ๑ และทางระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยเชิญ ดร. ธนาวิษญู จินดาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๑๓๐ คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการยกระดับงานบริการประชาชน และการบริหารงานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเพื่อนำผลการดำเนินงานมาใช้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของสำนักงาน ก.พ.ร.

SMART MOC :

“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

